

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : เดลินิวส์	61324022
Date : ๒-6 ต.ค. 2561 Page : ๖	No :

ถกด่วนรับมือน้ำมันโลกพุ่ง

● จับตาดีเซลทะลุลิตรละ30บ.

๒ รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการด่วน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าจะอนุมัติขยายวงเงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากปัจจุบันอนุมัติกรอบวงเงินอุดหนุนไว้ที่ลิตรละ 1 บาท เพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนน้ำมันดีเซลครบลิตรละ 1 บาทแล้ว รวมทั้งมีแนวโน้มต้องเพิ่มวงเงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลจากเดิมกำหนดไว้ที่ 6,000 ล้านบาทด้วยเช่นกัน

“ล่าสุดราคาน้ำมันดิบดูไบซึ่งเป็นราคาที่ กบง. ใช้อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มีผลทำให้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินของไทยปรับขึ้น 2 ครั้งในสัปดาห์นี้ รวม 80 สต. ต่อลิตร แต่ดีเซลไม่ปรับขึ้น เพราะกระทรวงพลังงานมีนโยบายดูแลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นปี โดยขอความร่วมมือผู้ค้าและใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนในอัตราไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร กรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท ขณะที่น้ำมันดิบตลาดเบรนท์และเวสต์เท็กซัส ราคาปิดวันที่ 4 ต.ค. ปรับลดลงประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ระบุว่ากระทรวงพลังงานยังคงนโยบายดูแลระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรไว้ตามเดิม แต่หากระดับราคาน้ำมันดิบดูไบขึ้นไปสู่กรอบ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อาจมีความจำเป็นต้องขยับราคาดีเซลบ้างเล็กน้อย หากถึงเวลา



ดังกล่าวต้องทำความเข้าใจกับประชาชน
จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อ
ไป ล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินสะสม
อยู่ 25,000 ล้านบาท

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า แนวโน้ม
ราคาน้ำมันในประเทศภายในเดือนนี้ คาดว่าสูงขึ้นอีกขั้นต่ำ 1 บาท
เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก มีแนวโน้มปรับขึ้นถึง 90 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้น้ำมันเบนซิน 95 จากปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ 39.06
บาท จะขึ้นเกินกว่าลิตรละ 40 บาทแน่นอน ส่วนหนึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถหัน
ไปเติมน้ำมันแก๊สโซลีนมากขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า
ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาสินค้าต่อกรม
การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดปรับตัวสูงขึ้น แต่
หากพื้นที่ใดมีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าโดยอ้างเหตุจาก
ราคาน้ำมัน ขอให้ประชาชนร้องเรียนสายด่วน 1569 ได้ทันที
และกรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ค้าภายในออกตรวจสอบ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่
ราคาจะมีการปรับขึ้นลงเป็นไปตามฤดูกาล

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ตรวจสอบ
สถานการณ์ราคาสินค้า เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลกินเจที่ทุก
ปีราคาผักสดและของใช้ในช่วงเทศกาลจะปรับสูงขึ้นตาม
ความต้องการ เบื้องต้นกระทรวงฯ ยังคงใช้มาตรการเชื่อมโยง
ตลาดเข้าจำหน่ายในพื้นที่ที่มีความต้องการให้เพียงพอ
กับผู้บริโภคที่มีความต้องการสูงในช่วงเทศกาล

ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ได้เปิดตัวโครงการรถเร่ นำชื่อ สะดวก
ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง ณ ตลาดเสรี พุทธมณฑล
สาย 5 อ.สามพราน โดยในปี 61 กระทรวงฯ ตั้งเป้าจะส่งเสริมให้มีผู้ค้ารถ
เร่เข้าร่วมโครงการฯ 1,000 คัน เนื่องจากต้องการเข้าไปพัฒนาการเร่ที่
ปัจจุบันมีกว่า 10,000 คันทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นช่องทางใน
การกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค คาดว่ารถ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อวัน.